

สอศ.จัดระเบียบเอกชน สอน ปวช.ปีเดียวจบ

นำเสนอเมื่อ : 24 ก.พ. 2559

“ชัยพฤกษ์”เร่งตรวจสอบ อาชีววะเอกชนจัด ปวช.ผิดปกติ เรียนปีเดียวจบ ทั้งที่ต้องเรียน 3 ปี ถ้าเจอต้องดำเนินการตามระเบียบ

วันนี้(23 ก.พ.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนนัดแรก หลังรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวรัฐและเอกชน ซึ่ง พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายและรับฟังปัญหาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนได้เสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาว่า ปัจจุบันมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่งเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยสามารถดำเนินการให้เรียนจบภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งที่หลักสูตร ปวช.ต้องใช้เวลาเรียนถึง 3 ปี ซึ่งถือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น่าจะผิดปกติ ไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด พล.อ.ดาวพงษ์จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)มาดูแลในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น สอศ.จะเร่งตรวจสอบว่า มีการดำเนินการที่ไหนและเป็นไปถูกต้องตามหลักสูตรและแนวปฏิบัติหรือไม่ เพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

"ช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา สถานศึกษาอาชีววะของรัฐบางแห่งก็เคยมีการทำในลักษณะนี้ โดยใช้วิธีการให้เทียบโอนประสบการณ์ หรือ เทียบโอนรายวิชาบางวิชาเพื่อให้จบและได้รับวุฒิปวช.ได้เร็ว แต่เมื่อ สอศ.เข้มงวด วิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐก็ไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอีกแล้ว ทั้งนี้การเรียนตามหลักสูตร ปวช. จะมีรายละเอียดมาก โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาและในหลักสูตรใหม่ก็กำหนดให้มีการประเมินทักษะวิชาชีพก่อนจบการศึกษา โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดด้วย ทั้งนี้การตรวจสอบสถานศึกษาที่ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวก็ทำได้ไม่ยาก เพราะมีการประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาทางเว็บไซต์และขึ้นป้ายคัทเอาท์โฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ โดยจะเข้าไปตรวจสอบวิธีการจัดการเรียนการสอนสภาพว่า ดำเนินการไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง ส่วนสถานศึกษาที่ไม่ทำตามระเบียบก็มีกฎหมายการศึกษาเอกชนดูแลอยู่แล้ว โดยมีโทษหลายระดับที่จะพิจารณาต่อไป" เลขาธิการ กอศ.กล่าว

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559